

Hội thảo quốc gia về tra cứu thông tin sáng chế



Đoàn chuyên gia WIPO và các thành viên Ban tổ chức Hội thảo. Ảnh: Phạm Phương.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao kỹ năng khai thác thông tin sáng chế cho cán bộ chuyên trách từ 35 đơn vị thuộc Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam.

Trong ngày 25 và 26/3/2019, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (VAST), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo quốc gia về tra cứu thông tin sáng chế nhằm nâng cao kỹ năng khai thác thông tin sáng

chế cho cán bộ chuyên trách từ 35 đơn vị thuộc Mạng lưới các Trung tâm Hỗ trợ công nghệ và Đổi mới sáng tạo (TISC) Việt Nam.

Tại Hội thảo, đoàn chuyên gia WIPO đã giới thiệu bài bản và chuyên sâu về kỹ năng tra cứu thông tin sáng chế và đánh giá khả năng bảo hộ của sáng chế, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn quý báu. Theo PGS.TS Phan Tiên Dũng - Phó Trưởng Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, "*ở một khía cạnh khác, tra cứu từ cơ sở dữ liệu của WIPO là công cụ đắc lực phục vụ cho công tác nghiên cứu chuyên môn, là một trong nguồn dữ liệu không lồ bên cạnh kho tài liệu về công bố quốc tế*".

Trong khi đó, Cục Sở hữu trí tuệ cung cấp thông tin về Mạng lưới TISC tại Việt Nam cũng như các thủ tục đăng ký sáng chế ở Việt Nam và ra nước ngoài. Cục SHTT còn đặt 3 bàn tư vấn trực tiếp để giải đáp các vướng mắc trong thủ tục, cách viết bản mô tả sáng chế, hay trả lời công văn phúc đáp từ phía Cục Sở hữu trí tuệ...

Sau 2 ngày làm việc, hơn 80 cán bộ chuyên trách của các đơn vị đã được WIPO và Cục Sở hữu trí tuệ cấp chứng chỉ.

Mạng lưới các Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo (TISC) do WIPO khởi đã được triển khai ở 71 quốc gia với 638 TISC được thành lập kể từ năm 2009. Ở Việt Nam, Cục SHTT đã mời được 35 thành viên tham gia Mạng lưới TISC, trong đó có Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và nhiều viện/trường khác.

Theo Báo KH&PT